

# หลักสูตรวิชาช่างเสริมสวย (การนวดหน้า ขัดหน้าและการทำเล็บ)

จำนวน ๔๖ ชั่วโมง

## ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนาสาร

### ความเป็นมา

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ ภายใต้กรอบเวลา ๒ ปี ที่จะพัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เทำทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้ มีงานทำอย่างยั่งยืน และมีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันจะต้องมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

จากนโยบายและจุดเน้นในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน. ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำใน ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเลือกประกอบอาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานในหลักสูตรใน หลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการผลิต และความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพสาขาพาณิชยกรรมก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเลือกประกอบอาชีพ สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการคัดเลือกหลักสูตรการประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรมมาเสนอไว้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ฝึกปฏิบัติและนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างทั่วถึงมีความมั่นใจในการนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ

การกำหนดเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนหลักสูตรจะประกอบไปด้วยจำนวนชั่วโมงของเนื้อหาความรู้และการปฏิบัติเมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ รวมทั้งสามารถนำจำนวนชั่วโมงที่ได้เรียนไปเทียบโอน เป็นผลการเรียนในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

การประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย เป็นอาชีพหนึ่งที่เน้นการให้บริการและให้การเสริมแต่งความงามให้กับผู้มาใช้บริการ ทั้งบุรุษและสตรีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการออกแบบทรงผม ตัดผม สระผม ซอยผม ย้อมผม และการ เสริมสวย อื่นๆ รวมทั้ง การตกแต่งร้าน เข้ากับสมัยนิยม เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าและหากสามารถทำได้ครบวงจรก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนให้ความสำคัญกับความสวยงามและบุคลิกภาพที่ดีของตนเองมากขึ้น อาชีพความสวยความงามจึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลิกภาพให้ผู้คนได้มากขึ้น

ปัจจุบันธุรกิจเสริมสวยครบวงจรได้ขยายการเปิดในทำเลธุรกิจต่างๆ มากขึ้นทั้งในอาคารสำนักงานให้เช่าและที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม บริเวณโรงแรม บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ที่ทำธุรกิจหรือพนักงานขององค์กรเหล่านั้น ทำให้ความต้องการทางด้านปริมาณของช่างเสริมสวย ขยายตัวมากขึ้น เป็นอาชีพหนึ่งที่คนในสังคมให้ความสนใจทั้งจากนักลงทุนใหม่ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำผมมาก่อนเลย และผู้ที่ผ่านการเรียนวิชาชีพเสริมสวยแล้วอยากจะเป็นเจ้าของกิจการ เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อนซึ่งสามารถเปิดดำเนินการได้โดยง่าย อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีหากได้ทำเลที่ตั้งกิจการที่ดี และนับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เป็นอย่างดี

## หลักการของหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม

๒. เป็นหลักสูตรที่เน้นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการศึกษาดูงาน

๓. เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ

๔. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ ๕ ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำเลที่ตั้ง ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต และด้านทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่

## จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้

๑. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง

๒. ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี

คุณธรรมจริยธรรม

๓. มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

๔. มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

## กลุ่มเป้าหมาย

มี ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ

๑. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ

๒. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

## ระยะเวลา

จำนวน	๔๖	ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี	๑๕	ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ	๓๑	ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	ชั่วโมง	
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ
<p><b>๑.ช่องทางการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย จำนวน ๖ ชั่วโมง</b></p>	<p>๑. บอกและอธิบายความสำคัญในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวยได้</p> <p>๒. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๓. บอกและหาแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๔. บอกทิศทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p>	<p>๑. ความสำคัญในการเลือกประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๒. ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๓. แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๔. ทิศทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p>	<p>๑.๑ วิทยากรอธิบายความสำคัญในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย`และให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น</p> <p>๑.๒ วิทยากรอธิบายความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติวิเคราะห์</p> <p>๑.๓ ให้ผู้เรียนศึกษาจากผู้ประกอบธุรกิจร้านเสริมสวยที่ประสบความสำเร็จ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และสรุปเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๑.๔ วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์วิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p>	๒	๔

เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	ชั่วโมง	
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ
<p>๒. ทักษะการประกอบอาชีพ ธุรกิจเสริมสวย การวดหน้า ชัดหน้าและทำเล็บ จำนวน ๓๗ ชั่วโมง</p>	<p>๑. บอกจรรยาบรรณการเป็นช่างเสริมสวยที่ดีได้</p> <p>๒. บอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ธุรกิจเสริมสวยได้</p> <p>๓. อธิบาย และปฏิบัติตาม เทคนิคต่างๆของการทำผม การแต่งหน้า การบำรุงผม การบำรุงผิวพรรณ การทำเล็บได้</p>	<p>๑. จรรยาบรรณการเป็นช่างเสริมสวยที่ดี</p> <p>๒. ข้อมูลพื้นฐานของอาชีพธุรกิจช่างเสริมสวย</p> <p>๓. อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ การทำผม การแต่งหน้า การบำรุงผมพรรณ และการทำเล็บ</p> <p>๓.๑ การบำรุงผมพรรณด้วยเครื่องสำอาง สบุน้ำ แชมพูสระผม สบู่ล้างหน้า และ-การนวด อบ ชัดหน้า-ตัวด้วยสบุน้ำ</p> <p>๓.๒ การทำเล็บและแต่งเล็บที่ถูกต้องวิธี</p>	<p>๑. วิทยากรบรรยายจรรยาบรรณของการเป็นช่างเสริมสวยที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้</p> <p>๒. วิทยากรบรรยายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจเสริมสวย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้</p> <p>๓. วิทยากรบรรยายความรู้และเทคนิคต่างๆของการทำผม การแต่งหน้า การบำรุงผมพรรณ การทำเล็บ พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอน และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้</p> <p>๔. ฝึกปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเสริมสวย</p>	๑๒	๒๕
<p>๓. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ ธุรกิจเสริมสวย จำนวน ๓ ชั่วโมง</p>	<p>๑. สามารถบริหารจัดการในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย</p> <p>๒. สามารถกำหนดรูปแบบ ในการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวยได้</p>	<p>๑. การเลือกทำเลที่ตั้งร้าน</p> <p>๒ .การจัดและตกแต่งร้าน</p> <p>๓. การคิดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน</p> <p>๔. ประเภทและแหล่งของความเสี่ยง</p> <p>๕. จิตบริการ</p> <p>๖. การขาย/การบริการ</p>	<p>๑. วิทยากรอธิบายความแตกต่างการเลือกทำเลที่ตั้งร้าน การจัด ตกแต่งหน้าร้าน การคิดราคาต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ประเภทและแหล่งของความเสี่ยง จิตบริการ การตลาดความแตกต่างระหว่างการขายและการให้บริการ</p> <p>๒. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกำหนดรูปแบบในการ</p>	๑	๒

เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัดกระบวนการเรียนรู้	ชั่วโมง	
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ
		๗ . การส่งเสริมการขาย / การบริการ ๘ . การทำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย ๙ . รูปแบบการประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย	ประกอบอาชีพธุรกิจเสริมสวย		



